

ข้าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

เราทำได้...เพราะการให้ของท่าน

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

การให้ด้วยใจยินดีของท่านทั้งหลายในปีนี้ ทำให้เราสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไทยในภาคอีสานได้ถึง 120 ครอบครัวผ่านโครงการพึ่งพาตัวเอง เราได้ช่วยบรรดาเกษตรกรเหล่านี้เพิ่มผลผลิตและช่วยให้พวกเขายืนด้วยตนเองได้ ในวันที่ 9 ธันวาคม เราจบปีนี้ด้วยการมอบเงินของขวัญเพื่อเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรอีก 19 ครอบครัวในละแวกเพื่อนบ้านของเรา แม้ว่าบางครอบครัวได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ก็มีกำลังใจเมื่อได้เห็นผลผลิตในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่วนที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน พวกเราก็ชื่นใจกับผลการเก็บเกี่ยวข้าว และพืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ หลากหลายชนิด นักเรียนของเราต่างกำลังเรียนรู้ว่าการใส่ใจต่อสิ่งที่ได้สร้างขึ้นนั้น จะได้ผลลัพธ์น่าชื่นใจ และการผลิตอาหารเป็นทักษะจำเป็นยิ่ง ในการดำรงชีวิตอยู่



การตากข้าว



เรียนรู้การนวดข้าว



สวนแห่งความเชื่อของนักเรียน (ในบ้านมีอาหารเสมอ)



มะละกอ

เมื่อเหตุการณ์น้ำท่วมได้ทำลายการเก็บเกี่ยวของชาวนาหลายครอบครัว ท่านทั้งหลายได้สนับสนุนเราให้สามารถออกไปช่วยเหลือ มอบสิ่งจำเป็น ทำให้พวกเขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นในยามยากลำบากได้ **“คนใจกว้างจะได้รับพระพร เพราะเขาแบ่งปันอาหารของเขาแก่คนจน” สุภาษิต 22:9**





ทางเดินกุศสวรรค์ก็ได้รับการปรับปรุงให้เป็นทางเดิน ลู่วิ่ง และทาง สำหรับจักรยานที่สามารถให้รถยนต์เข้าออกได้ด้วย ถนนที่เป็น วงกลมล้อมรอบที่ดินเส้นนี้ได้กลายเป็นเส้นทางยอดนิยมในการพักผ่อนและออกกำลังกาย สำหรับทั้งครูและนักเรียนด้วยเช่นกัน

บางครั้งการเดินทางของเราดูเหมือนยากและยาว แต่การสนับสนุน และกำลังใจจากพวกท่านทำให้การเดินทางนี้คุ้มค่าและน่าชื่นใจ พวก เรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งยิ่ง



ขอบคุณที่เป็นพระพร และเป็นพลังให้พวกเราสามารถเป็นพระพรต่อ
ให้คนอื่นได้



ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และมีพระพร
เหลือล้นตลอดปี 2023!!!
ด้วยรักและขอบพระคุณ
จากทีมมูลนิธิพรแผ่นดินทุกคน

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โตโรธี เจสัน

ประธาน

มูลนิธิพรแผ่นดิน

ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

โดย ไมค์ เจสัน, ผู้อำนวยการ

การประกาศคริสต์มาส

นักเรียนระดับประถมและมัธยมของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้ร่วมพลังในการนำความสุขและความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส ไปสู่นักเรียนประมาณ 200 คน ในโรงเรียนของหมู่บ้านข้างเคียง คือโรงเรียนบ้านโกทา โรงเรียนบ้านศิลา และ โรงเรียนบ้านหนองหิน



พวกเขาได้เล่นเกมส์ แจกรางวัล ของขวัญมากมาย และขนมสำหรับทุก ๆ คน รวมทั้งมอบจักรยานหนึ่งคัน และสิ่งของอื่น ๆ ที่เราได้จัดซื้อให้แต่ละโรงเรียน นักเรียนของเราได้บริจาคของเล่นชิ้นโปรดของพวกเขา และ อุปกรณ์กีฬาในโครงการนี้ด้วย



นอกจากรางวัล และของขวัญแล้ว นักเรียนของเรายังได้แต่งตัวเป็น มารีรี่ โยเซฟ กุทสเวิร์ค และคนเลี้ยงแกะ แสดงละครเพลง เพื่อเล่าเรื่องราวการประสูติขององค์พระเยซูคริสต์

พวกเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งสามโรงเรียน และยังได้รับคำเชิญอย่างกระตือรือร้นให้กลับมาใหม่ในปีหน้า ด้วย เป็นความจริงที่ว่า “การให้ดีกว่าการรับ” ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะบอกว่านักเรียนในโรงเรียนที่เราไปเยี่ยมหรือนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินของเราเอง ใครมีความสุขมากกว่ากันในการออกประกาศคริสต์มาสครั้งนี้

งานเลี้ยงคริสต์มาส



ในวันที่ 9 ธันวาคม ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้จัดงานเลี้ยงคริสต์มาสสำหรับครอบครัวนักเรียน ทีมงานของเรา รวมทั้งเพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านของพวกเขาด้วย เป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความรัก ครีกรื่นสุกसान ตื่นเต้น และพระพรจากเบื้องบน

ในช่วงฤดูหนาวของภาคอีสานในประเทศไทย ปกติแล้วอากาศยามค่ำคืนค่อนข้างเย็น ท้องฟ้าโปร่งใส ด้วยการลงแรงร่วมกันของทีมงาน เราได้แปรสภาพของที่จอดรถให้เป็นห้องจัดงานเลี้ยงติดแอร์ธรรมชาติ ใหญ่พอสำหรับแขกกว่า 200 ที่นั่ง ด้วยอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนอีสานได้

ความบันเทิงในคำคืนนั้น รวมทั้งการแสดงดนตรีที่น่าประทับใจของนักเรียนอนุบาลที่น่ารักน่าชัง พร้อมกับการแสดงดนตรีสั้น ๆ โดยนักเรียนประถมและมัธยมที่มีพรสวรรค์อีกด้วย ตลอดงานเลี้ยง ผู้ร่วมงานยังมีโอกาสดูรางวัลและได้รับของขวัญพิเศษต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

เป้าหมายของเราคือการฉลองในสไตล์อีสาน ซึ่งแน่นอนจะขาด “หมอลำ” ไปไม่ได้ หมอลำคือดนตรียอดนิยมท่ามกลางชุมชนชาวนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย เป็นดนตรีที่มีชีวิตชีวาและทำให้ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วย ดังนั้นทุกคนจึงมีโอกาสดูและร้องรำทำเพลงร่วมกัน เพื่อจัดแคลลอรี่ที่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากรับประทานอาหารที่มีอย่างมากมาย



เพื่อนบ้านของเราหลายครอบครัวเป็นเกษตรกร ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาหารปลอดภัย เกษตรกรสิบเก้าครอบครัวซึ่งอยู่ในงานจึงได้รับของขวัญครอบครัวละ 2,000 บาท

ก่อนกลับบ้าน ทุกคนได้รับการเชิญชวนให้รับพระพรจากเบื้องบนเป็นการส่วนตัวผ่านการอธิษฐานอีกด้วย

ผมขอจบรายงานนี้ด้วยใจขอบพระคุณสำหรับคำอธิษฐานและการสนับสนุนของท่านทั้งหลายอย่างสัตย์ซื่อเสมอมา เป็นเพราะท่านทั้งหลายที่ทำให้งานของเราเป็นไปไม่ได้

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร
ไมค์ เจสัน

ติดต่อ

เว็บไซต์: www.worldharvestfoundation.org

อีเมล: info@worldharvestfoundation.org

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน